

# ทาร์กัสเปิดตัวเคสไอแพดรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ



ทาร์กัสนำเสนอเคสและอุปกรณ์เสริมระดับสุดยอดสำหรับผู้บริหาร

รองรับการเปิดตัวไอแพดรุ่นใหม่

**15 พฤษภาคม 2555:** ทาร์กัส อิงค์ (Targus® Inc.) ผู้ผลิตเคสคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์เสริมที่ขายดีที่สุดในโลก เปิดตัวคอลเล็กชันสำหรับไอแพดรุ่นใหม่ (iPad) โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 จาก 6 รุ่น ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ในแวดวงธุรกิจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้รับการพัฒนาหลังจากที่ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ไอแพดทั่วโลก โดยผลการศึกษาพบว่าผู้มีความต้องการโดยรวม 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การป้องกัน วัสดุที่ดูหรูหรา และฟังก์ชันการใช้งาน

## การป้องกันและวัสดุที่หรูหรา

ทาร์กัสยกระดับการป้องกันด้วยเคสรุ่นใหม่ที่ผสมรวมวัสดุภายนอกที่ทนทาน ป้องกันรอยเปื้อน เข้ากับวัสดุบุนวมภายในที่มีคุณภาพสูง ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากแรงกระแทก รอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ และฝุ่นละอองที่พบเจอเป็นประจำในแต่ละวัน เคสรุ่นใหม่มีให้เลือกหลายสี เช่น สีน้ำเงิน ส้ม ชมพู ขาว ดำ ชมพู/เทา และขาว/เทา

## ฟังก์ชันการใช้งาน

ผลการศึกษาของทาร์กัสแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการใช้งานของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของมุมมองการแสดงผล การพิมพ์ อุปกรณ์เสริมสำหรับการเก็บปากกาสไตลัส และฝาเปิดปิดแม่เหล็กที่รองรับการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ที่มีเฉพาะในรุ่น Vuscape™ Slim เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ไอแพดกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายในเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงฟังก์ชันสำคัญๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่น สำหรับแฟนๆ ไอแพดตัวจริง ไม่ควรพลาดเคสแบบหมุนได้ 360 องศาจากทาร์กัส

สตีเว่น นอร์แมน กรรมการผู้จัดการของทาร์กัส เอเชีย-แปซิฟิก แสดงความคิดเห็นว่า “เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ใช้ในองค์กรมักจะต้องเดินทางเป็นประจำ ดังนั้นความแข็งแรงทนทานและประโยชน์ใช้สอยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย และนี่คือเหตุผลที่เราสร้างสรรค์รูปลักษณะของหนังสือดำ”

‘ผลิตภัณฑ์เด่นของเรา นั่นคือ เคสและแท่นวาง Versavu™ ที่หมุนได้ 360 องศา กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร โดยรองรับฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เราคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ใช้ในภาคธุรกิจ’

**ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับนักธุรกิจ ได้แก่:**

**เคสและแท่นวาง Versavu™ แบบหมุนได้ 360 องศา**

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มีกลไกพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร พร้อมด้วยนวัตกรรมของทาร์กัสที่ทำให้เครื่องไอแพดหมุนได้ 360 องศา ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเอกสารและไฟล์ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามต้องการ

**เคสและแท่นวาง Business Folio**

เคสและแท่นวาง Business Folio ผสานรวมความทันสมัยและการใช้งานแบบดั้งเดิม เข้าด้วยกัน โดยสามารถจัดเก็บเครื่องไอแพดรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับสมุดจดบันทึกขนาด A5 แบบดั้งเดิม จึงนับเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางด้านธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเขียน สร้าง จัดเก็บ ตรวจสอบ นำเสนอ หรือกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย! เคสรุ่นนี้มีช่องใส่นามบัตร 5 ช่อง มาพร้อมกับสมุดจดบันทึกหนึ่งเล่มและผ้าเช็ดจอบ CleanVu™ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ นั่นหมายความว่าหน้าจอของคุณจะไม่เปรอะเปื้อนด้วยรอยนิ้วมืออีกต่อไป

**ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม**

## แผ่นรองด้านหลัง **Vucomplete™**

VuComplete™ Backcover เป็นโซลูชันอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Apple® Smart Cover โดยไอแพดรุ่นใหม่ๆจะสอดเข้าที่ภายในเคสอย่างแน่นหนา และปกป้องเครื่องให้ปลอดภัย

## เคสพร้อมฝาปิดรุ่นพื้นฐาน (Simply Basic Cover Protective Case)

เคสพร้อมฝาปิดรุ่นพื้นฐาน รูปลักษณะเพรียวบาง น้ำหนักเบา แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นประจำในแต่ละวัน ง่ายแก่การพกพาและจัดเก็บไว้ในเป้สะพายหลัง กระเป๋าใส่เอกสาร หรือกระเป๋าอื่นๆ

## เคสและแท่นวางรุ่นเพรียวบาง (Slim Case Protective Case & Stand)

เคสและแท่นวางรุ่นเพรียวบางทำหน้าที่เป็นแท่นรองเครื่องไอแพด รองรับการแสดงผลแบบแฮนด์ฟรี พร้อมทั้งรองรับการพิมพ์ในมุมมองที่เหมาะสม

## เคสและแท่นวาง **Vuscape™**

เคสและแท่นวาง Vuscape™ ทำหน้าที่เป็นแท่นรองเครื่องไอแพด รองรับการแสดงผลแบบแฮนด์ฟรี พร้อมทั้งรองรับการพิมพ์ในมุมมองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเพื่อความบันเทิง คุณจะใช้เครื่องไอแพดในมุมมองที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

นอกจากนี้ ทาร์กัสยังนำเสนอปากกาสไตลัส แท่นวาง และแท่นชาร์จหลากหลายรุ่น เพื่อเสริมสร้างการใช้งานเคสรุ่นใหม่ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายแล้ววันนี้ ราคาสำหรับเคสและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ มีตั้งแต่ 280 ถึง 2,150 บาท